

Số: /KH-UBND

Tam Đường, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2025

Căn cứ Kế hoạch số 5324/KH-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về công tác thi đua, khen thưởng năm 2025. UBND huyện Tam Đường xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện, của tỉnh và của đất nước như: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2025); 135 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2025; Đại hội thi đua yêu nước huyện Tam Đường lần thứ VI năm 2025; Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời phát huy sự sáng tạo trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phải bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh. Các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, chất lượng và hiệu quả; có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp Nhân dân và thu hút được nhiều thành phần trong xã hội tham gia. Việc đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, việc bình xét khen thưởng phải căn cứ vào kết quả thực hiện của từng tập thể, cá nhân; công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; kịp thời biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “*Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*”.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Các khối thi đua tiếp tục hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động sát thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng khối, đơn vị đảm bảo các nội dung, các tiêu chí thi đua theo đúng quy định; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

1.2. Tiếp tục triển khai, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; các phong trào thi đua do tỉnh phát động: “Lai Châu chung sức Xây dựng nông thôn mới”; “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường trong năm 2025”; “Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025)”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

1.3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, đúng quy định, kịp thời động viên, giáo dục và nêu gương. Thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ, xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh; các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; làm tốt việc phát hiện, đề xuất khen thưởng và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền.

1.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 12/7/2024 của UBND huyện Tam Đường về xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Tam Đường. Mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký và xây dựng ít nhất 01 điển hình tập thể, 01 điển hình cá nhân; kịp thời biểu dương khen thưởng để ghi nhận những cách làm hiệu quả, động viên, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đưa tin bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025.

Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt trong việc phát hiện, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

1.5. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện Tam Đường lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ VI; phối hợp với các thành viên Khối thi đua các huyện, thành phố thực hiện tốt các hoạt động của khối theo quy định.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Khối thi đua các huyện, thành phố và của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tham mưu hướng dẫn tổ chức hoạt động của các khối thi đua bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

1.6. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

2. Nhiệm vụ cụ thể: (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch và nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban nhân dân huyện, tùy điều kiện cụ thể các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2025; tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch, phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khách quan, công bằng, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phân đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền về kết quả tổ chức các phong trào thi đua; nêu gương người tốt, việc tốt; các mô hình điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện căn cứ Kế hoạch này cân đối kinh phí để thực hiện các hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện năm 2025.

4. Phòng Nội vụ huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc khối thi đua khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2025 của UBND huyện Tam Đường đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐKT tỉnh ;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sùng Lữ Páo